

AOL RA MẮT DỊCH VỤ TÌM KIẾM VIDEO TRỰC TUYẾN

Dự kiến trong ngày hôm nay AOL sẽ đưa vào thử nghiệm một dịch vụ video trực tuyến trên Internet mới. Động thái mới nhất nhất của AOL được các nhà phân tích đánh giá là một nỗ lực nhằm minh chứng cho thấy AOL đã học hỏi được từ những lỗi lầm phải trả giá b

Dự kiến trong ngày hôm nay AOL sẽ đưa vào thử nghiệm một dịch vụ video trực tuyến trên Internet mới. Động thái mới nhất nhất của AOL được các nhà phân tích đánh giá là một nỗ lực nhằm minh chứng cho thấy AOL đã học hỏi được từ những lỗi lầm phải trả giá bằng vị trí dẫn đầu trong thế giới trực tuyến. AOL đã từng là một ông vua trong thế giới trực tuyến. Dịch vụ AOL Video nhắm mục tiêu đến việc mang đến cho người dùng một địa chỉ duy nhất để xem video trực tuyến hoặc tìm kiếm video trên Internet, tải video lên mạng, mua hoặc xem hàng ngàn chương trình TV miễn phí thông qua 45 kênh video cung cấp theo yêu cầu trên bất kỳ một thiết bị gì. Nhà phát triển dịch vụ cho biết người dùng sẽ có thể đăng ký và thuê video thông qua AOL Video vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cho rằng dịch vụ của AOL chắc chắn sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi mà hãng đã để mất cơ hội thu hút được những khán giả trẻ tuổi. Mặt khác các chuyên gia cũng cho rằng kế hoạch phát triển dịch vụ video trực tuyến sẽ là một bước thay đổi lớn trong việc AOL xây dựng vị thế mới của mình trên Internet. Điều ấn tượng nhất đối với người dùng khi sử dụng AOL Video chính là khả năng cho phép họ có thể tìm bất kỳ cái gì mà họ muốn, cho dù việc này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không xem trực tiếp trên AOL. Đây là một thay đổi lớn, AOL như là một cái cổng và mọi người đi qua đến bất kỳ đâu để tìm tài nguyên cho riêng mình. Tính năng UnCut trên AOL Video chính là tính năng cho phép người dùng có thể tải lên, chia sẻ hoặc thảo luận về các đoạn video sáng tác riêng của người dùng - tương tự như cách của YouTube. Người dùng cũng có thể gửi các đoạn video đến điện thoại di động, thiết bị cầm tay hoặc máy tính. AOL cũng đã có kế hoạch cho phép các trang web khác tích hợp công nghệ tìm kiếm video của hãng một cách trực tiếp. AOL Video có mặt tại địa chỉ <http://www.aolvideo.com> Hoàng Dũng